
sþ. 673. Fyrirspurn [373. mál]
til dómsmálaráðherra um fyrirkomulag sjúkraflutninga.

Frá Karvel Pálmasyni.

1. Hefur dómsmálaráðuneytið neitað samstarfi og þátttöku í kostnaði vegna sjúkraflutn-
inga í Ísafjarðarkaupstað? Ef svo er, hverjar eru ástæður þess?

2. Í hvaða bæjar- eða sveitarfélögum er samstarf um sjúkraflutninga milli löggæslumanna
og bæjar- eða sveitarstjórna?


